

1-2008 Thư Những Nụ Hồng

THƯ NHỮNG NỤ HỒNG Các Nụ Hồng rất thân mến! Cha Gia Trưởng và Ban Phục Vụ gửi lời thân thương thăm hỏi đến các Nụ Hồng gần xa. Hân hoan chào mừng các Nụ Hồng mới gia nhập. Các Nụ Hồng ơi! Các Nụ Hồng có biết Chúa Giêsu yêu thích các Nụ Hồng cách đặc biệt không? Nhất là mỗi Giáng Sinh về Chúa Giêsu Hải Đồng chắc hẳn muốn các Nụ Hồng đến bên máng cỏ kể cho Chúa Hải Đồng nghe những câu chuyện đơn sơ với lòng triu mến và đời sống ngoan ngoãn vui tươi để sưởi ấm Chúa như các mục đồng khi xưa. Các Nụ Hồng có biết khi Chúa Giêsu đã 30 tuổi rồi, đi rao giảng về Nước Trời, chữa lành bệnh cho nhiều người, xua trừ ma quỷ, quyền phép lắm. Vậy mà còn yêu thích trẻ nhỏ, nên Chúa nói với các Tông Đồ "Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta", và lần khác Chúa nói: "Ai không trở nên trẻ nhỏ thì không được vào Nước Trời". Các Nụ Hồng thấy không? Chúa Giêsu cưng các Nụ Hồng nhất đó. Vì yêu thương các Nụ Hồng, hôm nay Chúa đã mời gọi vào Gia Đình Bác Ái Phaolô tô điểm cho vườn hồng của Gia Đình Phaolô thơm tho, tươi mát, xinh đẹp, quý giá. Điều đó an ủi Chúa Giêsu biết chừng nào! Chúa Giêsu xuống thế làm người cũng yêu thương mang hình ảnh của các Nụ Hồng bé nhỏ. Chúa không mang hình ảnh của những bậc cao sang, quyền quý. Vậy các Nụ Hồng hãy trao lại cho Chúa lòng yêu thương triu mến và vâng nghe lời Chúa dạy bảo, nhắn nhủ qua ông bà, cha mẹ, cô thầy và các anh chị nhé. Các Nụ Hồng muốn biết mặt 60 Nụ Hồng bạn gia nhập trước, hãy xem trong kỷ yếu 30 năm của Gia Đình Bác Ái Phaolô nhé. Kính thưa quý vị phụ huynh, lời kết của trang Nụ Hồng đơn sơ này, Cha Gia Trưởng và Ban Phục Vụ xin gửi đến quý vị lòng chân thành biết ơn quý vị đã hưởng ứng lời mời gọi của Gia Đình Bác Ái Phaolô cho các em gia nhập vào Vườn Hồng yêu thương và bác ái này. Đồng thời cũng xin kêu gọi sự hưởng ứng của quý vị cho những Nụ Hồng tiếp tục gia nhập vào vườn Hồng như một cách ươm trồng hoa trái để vườn hồng mỗi ngày thêm sum suê, thêm nhiều hương thơm bác ái, hữu ích, tỏa lan đến các Nụ Hồng khô cằn, khốn khổ bên quê nhà đang chờ đợi sự chia sẻ của Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta. Kính chúc quý vị phụ huynh, thân chúc các Nụ Hồng gần xa một mùa Giáng Sinh đón nhận được nhiều Hồng Ân của Chúa Giêsu Hải Nhi. Một năm mới phúc lộc dồi dào, an bình, hạnh phúc và thịnh đạt. Ban Phục Vụ Gia Đình Bác Ái Phaolô Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyễn

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-137_3-137_4-599/